
Lenovo คิดอยางไรกับการซือ้แผนกพีซีของไอบีเอ็ม 
 บริษัท Lenovo ผูขายคอมพิวเตอรพีซีรายใหญของจีนไดกลายเปนขาวสําคัญอันดับหนึ่งเมื่อ
ปลายปที่แลว  ในฐานะที่เปนผูซ้ือแผนกพีซีของไอบีเอ็มดวยมูลคา $1.25 พันลานเหรยีญ  ขาวนี้ทําใหผู
อยูในวงการตางก็แปลกใจมาก  แตความจริงแลวไอบีเอม็ไดติดตอกับลีโนโวมานานแลว โดยทีก่ารซื้อนี้
เปนที่สนใจกนัมาก  นาย หลิว ชวนฉี ผูกอตั้งบริษัท Lenovo จึงไดใหสัมภาษณ Clay Chandler และลง
พิมพในนิตยสารเดอะฟอรจนู เมื่อ 27 ธันวาคม 2004  ซ่ึงผมขอนํามาเสนอดังนี ้
ถาม  ทําไมคุณถึงไมซ้ือธุรกิจพีซีของไอบีเอ็มเมื่อเขามาเสนอขายคุณเมื่อสามปที่แลว 
ตอบ  เมื่อไอบเีอ็มแรกมาติดตอกับเรานั้น  เราตอบปฏิเสธไปทันที  ตอนนั้นเราคิดวาเปนการเสี่ยง
เกินไป  แตเมือ่ปที่แลว เราไดมุงมั่นวาจะออกสูตลาดโลก  เราเริ่มพูดคยุกับบริษัทนานาชาติขนาดใหญ
เพื่อเขาใจความทาทายนี้  สุดทายเราก็มาพจิารณาขอเสนอของไอบีเอ็มในอีกแงมุมหนึ่ง    เมื่อการเจรจา
ดําเนินไปเรื่อย ๆ เราก็มั่นใจวาความเสีย่งตาง ๆ ที่เรากลัวนั้นอาจจะกระจายออกไปหรอืควบคุมได  
ยกตวัอยางเชน เรากลัววาจะสูญเสียลูกคาไป  ดังนั้นเราก็เลยเขียนขอตกลงที่จะทําใหเรายังคงใชยีห่อ
ของไอบีเอ็ม  ใชพนักงานขายของไอบีเอ็ม และ ใชผูบริหารระดับสูงของไอบีเอ็มเปน CEO  ส่ิงนี้ทําให
เรามั่นใจวาเราสามารถใหบริการและคุณภาพแกลูกคาไดเทาเทียมกนัภายหลังการซื้อแลว 
 
ถาม  คุณเริ่มตนธุรกิจในประเทศจีนดวยการเปนผูขายเครื่องไอบีเอ็มพีซี   เมื่อสองทศวรรษกอนคณุเคย
คิดบางไหมวาจะซื้อแผนกนี ้
ตอบ  ไมเคยคดิเลย 
 
ถาม   ขอตกลงนี้เห็นชดัวาไดเปรียบตอไอบีเอ็มมาก  ไอบีเอ็มเลิกเปนผูผลิตในดานที่ผลกําไรลดลง  
ในขณะที่หนัไปเนนทางดานซอฟตแวรและบริการซึ่งมีผลตอบแทนสูง  คุณคิดวาลีโนโว จะไดอะไร
จากขอตกลงนี ้
ตอบ  ส่ิงที่จะไดก็คือผลกําไรที่เติบโตอยางตอเนื่อง  ในประเทศจีนนั้นเรามีธุรกิจขนาด 3 พันลาน
เหรียญ และมสีวนแบงตลาด 27%   ยังมีชองทางที่จะขยายไดอีกมาก  ตลาดพีซีทั้งโลกมีมูลคา 200 
พันลานเหรยีญ  จึงยังมีโอกาสอีกมาก  ไอบีเอ็มมีทุกสิ่งทุกอยางที่เราตองการ  ขอตกลงนี้ทําใหเราได
สวนแบงตลาดมากขึ้น  ไดรับความรูในการบริหารจัดการ  ไดเทคโนโลยี และไดโอกาสที่จะกาวไปสู
ระดับนานาชาติ  ขอใหจําไววา การที่ไอบีเอ็มขายแผนกของตนเองนั้นไมไดหมายความวาแผนกนัน้เปน
ธุรกิจที่ไมดี  ไอบีเอ็มเคยออกจากธุรกิจการผลิตหนวยความจําขนาดใหญ และ เครื่องพิมพมาแลว และ
ธุรกิจทั้งสองก็ยังมีกําไรด ี



 
ถาม  แตคุณกําลังซ้ือธุรกิจที่ตองดิ้นรนมาก  คุณคิดวาทําไมการซื้อนี้จะทําใหลีโนโวแข็งขึ้น 
ตอบ  บริษัทขนาดใหญอยางเชนไอบีเอ็มนัน้มี Overhead สูงมาก แตเราไมมี  การรวมธุรกิจของลีโนโว
กบของไอบีเอม็ชวยใหเราบรูณาการ supply chains กับการจัดซื้อช้ินสวนใหตนทนุลดลง   การรวมม
บริษัทหลายแหงเปนธุรกิจทีม่ีความซ้ําซอนกัน แตงานนีเ้ราเสริมกัน  ไอบีเอ็มมีธุรกิจตลาดโลกอันดับ
หนึ่ง  ลีโนโว ก็เปนอันดับหนี่งในจนี  ไอบีเอ็มมีเทคโนโลยีโนตบุกชัน้ยอด  ของเราก็มีเทคโนโลยตีั้ง
โตะชั้นยอด  IBM เกงทางดานลูกคาระดับไฮเอนด  สวนลีโนโวก็เกงทางดานลูกคายอย 
 
ถาม  ไมเคิล เดลล กลาววาความพยายามทีจ่ะรวมบรษิัทขนาดใหญเขาดวยกันมกัจะลงทายดวยการ
แตกแยก  และเขาทํานายวาพนัธมิตรระหวางลีโนโวกับไอบีเอ็มก็คงไมแตกตางไปจากนี้  คุณรูอะไรใน
เร่ืองที่เดลลไมรูบาง 
ตอบ  ในระหวางที่เราคุยกับไอบีเอ็มนั้น  เราพบวาวัฒนธรรมองคกรของเราคลายกันมาก  เราตางกม็ีทั้ง 
aggressive และ innovative  เรายึดมั่นในคณุคาของความซื่อสัตยและความถูกตอง  เราเชื่อในการให
ความสนใจตอคนเปนอันดับแรก  สวนคําวจิารณของไมเคิล เดลลนั้น  ชวยใหเรามองเห็นสิ่งที่จะตอง
ดําเนินการตอไปได  เรามุงมัน่ที่จะทําใหส่ิงที่เขาคิดวาเปนไปไมไดนั้นเปนเรื่องที่เปนไปได   คุณทราบ
ไหมวา เมื่อไมกี่ปมานี้ คนพดูกันวาไมเคิล เดลล คงจะไปไมถึงไหน แตเขาก็ทําได   เมือ่เราเริ่มตนธุรกิจ
ของเราเมื่อ 20 ปมาแลว  เรามีเงินลงทุนเพยีง $25,000  ไมมีใครคิดวาเราจะประสบความสําเร็จ  แต
เดี๋ยวนี้เราก็มาถึงจุดนี้ได 
 
(นิตยสาร Fortune วันที่ 27 ธันวาคม 2004) 
 


